

แหล่งทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประกาศผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

(Update ข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565)

ชื่อทุน	เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร	ระยะเวลาการรับสมัคร	ติดต่อสอบถาม/Link
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผนงานวิจัยการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูงเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้นำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศ 2. แผนงานวิจัยพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการตลาด และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจหลักของประเทศ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของประเทศ 3. แผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสูงวัย 4. แผนงานวิจัยยกระดับการเกษตรฐานราก โดยการใช้ Smart Farming 5. แผนงานวิจัยพัฒนาและเร่งแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศเกษตร (น้ำ ป่าไม้ ที่ดิน) รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ 6. แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยี วัตกรรมการ ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมถึงการ 		ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 15 พฤษภาคม 2565	-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2020.docx -แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2020.pdf

ชื่อทุน	เงื่อนไขการสมัคร/สาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัคร	ระยะเวลาการรับสมัคร	ติดต่อสอบถาม/Link
	บริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบรวมทั้งการฟื้นฟูและช่วยเหลือในภาคการเกษตรและชนบทจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ			
ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์"ประจำปี 2565	จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปี 2023	คุณสมบัติของวารสาร 2.1 วารสาร Social Science Asia เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์ 2.2 การนำเสนอบทความในวารสารให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น รายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศ (ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ_ทุน SSA 2565.pdf)	ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565	ดาวน์โหลดเอกสาร แบบเสนอขอรับทุนSSA ปี 2565.pdf ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ_ทุนSSA 2565.pdf